

## นครปฐม...เปิดคอร์ส CPD Unit School เสริมทักษะบุคลากรเรียนรู้'การจัดสรรกำไรสุทธิ'



ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเตรียมพร้อม บุคลากรภายในองค์กรทุกระดับ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการ ทำงานร่วมกันทั้งภายในหน่วยงานและทำงานร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่แก่องค์กร ซึ่งมุ่งเน้นวิธีการ เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร อย่างต่อเนื่อง และใช้งบประมาณอย่างประหยัด -โดยใช้การเรียนรู้แบบ "Unit School"

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานดำเนินการ จัดการเรียนการสอนแบบ Unit School โดยกำหนดจัดการ เรียนการสอนแบบ "CPD Unit School" ขึ้น เพื่อจัดการ เรียนการสอนในหน่วยงานเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ เตรียมพร้อมบุคลากรทุกระดับให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายและ วัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรแก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในทุกระดับและทุกหน่วยงาน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม นำโดย นางอุไร ทับเทศ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เล็งเห็นว่า การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ และระเบียบ ต่างๆ หากดำเนินการไม่ถูกต้องจะ ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ในการจัดสรร ทำให้สมาชิกอาจได้รับ เงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนล่าช้า ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจะได้รับความรู้ และเข้าใจวิธีการจัดสรร กำไรมากขึ้นกว่าเดิม

ดังนั้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ได้บูรณาการ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม จัดการเรียน การสอนแบบ CPD Unit School เรื่อง "การจัดสรรกำไรสุทธิ" เพื่อ บูรณาการและวางแผนการทำงานร่วมกัน ในการแนะนำส่งเสริม



สหกรณ์ในจังหวัดนครปฐม ให้ดำเนินการจัดสรรกำไรสุทธิและ การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยมีนางมณฑุณี ชาวกงจักร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้สอน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม โดย นางอุไร ทับเทศ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม มองว่า

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 3 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13522

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 60.38

Ad Value: 54,342

PRValue (x3): 163,026

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: นครปฐม...เปิดคอร์ส CPD Unit School เสริมทักษะบุคลากรเรียนรู้การ...

การจัดการเรียนการสอนแบบ CPD Unit School จะช่วยให้บุคลากรสำนักงาน สหกรณ์จังหวัดนครปฐม มีความรู้ พัฒนา ทักษะ เป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากร ทุกระดับสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการ สร้างเครือข่าย และวัฒนธรรมการเรียนรู้ ในองค์กรแก่บุคลากรสำนักงาน สหกรณ์ จังหวัดนครปฐม

นอกจากนี้ สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์นครปฐม โดยนางสาวจินดา เสถียรจิกานนท์ หัวหน้าสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์นครปฐม ได้เห็นความสำคัญ ในการเรียนการสอนแบบ Unit School จึงได้นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์นครปฐม เข้าร่วมรับฟังด้วย พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมกันวางแนวทางใน การตรวจให้รอบคอบและข้อสังเกตต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ควรพิจารณา เพื่อนำไปแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ สามารถทำการจัดสรร กำไรสุทธิ ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และลด ข้อผิดพลาดได้

ดังนั้น การเรียนรู้แบบ “Unit School” จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการ สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในทุก ระดับ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การตรวจสอบการจัดสรรกำไรสุทธิของ สหกรณ์ตามกฎหมาย และการเฝ้าระวัง เพื่อที่จะสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ในการ กำกับดูแลสหกรณ์ พร้อมพัฒนาสหกรณ์ สู่ความเข้มแข็ง ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล คือ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน